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Góðan daginn

Fyrir um 3 árum eftir að hafið reykt um pakka á dag í 10 ár þá komst ég í fyrstu veip græjuna mína 
sem voru littlu veip pennarnir sem voru algengir þá og með hörku náði ég alveg að klippa á tóbakið 
og það sem fékk mann til þess að veipa áfram var á þessum tíma var þetta að byrja að springa út og 
eftir að allt úrvalið á vörunum varð meira og meira varð þetta mikið áhugamál hjá mér þar sem 
maður var alltaf að prófa nýja vökva betri battery mod og tanka og vefja sín egin coil og svo fór 
maður að blanda sína egin vökva og var ekkert að spara vökvan þegar ég veipaði sem mest og ákkúrat 
á þeim tímapunkti byrjaði ég á fullu í í hjólasprotinu og var í mínu besta formi síðasta sumar og tók 
þátt í keppni síðasta sumar(78 kílómetra á götuhjóli) með risabattery mod í vasanum veipandi 10-15 
ml á dag og tandurhrein lungu.

Var á þeim tíma búin að vera deyfa nikótín skamtinn smátt og smátt að þeirri ástæðu að ég var 
orðinn frekar leiður að vera með fulla vasa af græjum og vökvum svo fyrir mitt leyti var kominn tími á 
að leggja græjuna á hilluna svo 2 vikum eftir að ég kláraði síðasta nikótíndropan þá bilaði græjan mín 
stuttu síðar og hef ekki fengið minstu löngun í nikótín síðar og þetta var í ágúst í fyrra.

Úrval og frelsi er það sem laðar fólk að veipi og fyrir alla muni ekki vera að minka flöskustærðirnar og 
tankana því að ef að þetta verður eithvað mikið vesen fyrir fólk og fari ekki úr tóbakinu.
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